



ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เรื่อง ผลการตัดสินหน่วยงานและบุคคลที่ดำเนินการตามกระบวนการจัดการความรู้
และมีผลงานดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552

.....

ตามที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดให้มีการคัดเลือกทีมงานและบุคคลที่ดำเนินการตามกระบวนการจัดการความรู้และมีผลงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังใจแก่หน่วยงานและบุคคลที่ปฏิบัติงานตามกระบวนการจัดการความรู้ และเป็นตัวอย่างสำหรับหน่วยงานต่างๆนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

บัดนี้ คณะกรรมการตัดสินได้พิจารณาตัดสินหน่วยงานและบุคคลเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อที่ได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ทีมงานจัดการความรู้ดีเด่นด้านการเพิ่มมูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังน้อย

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ทีมงานจัดการความรู้ดีเด่นด้านการเพิ่มมูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระนครศรีอยุธยา

รองชนะเลิศ อันดับ 2 ทีมงานจัดการความรู้ดีเด่นด้านการเพิ่มมูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะอิน

รางวัลชนะเลิศ ทีมงานจัดการความรู้ดีเด่นด้านการใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันและกำจัดศัตรูข้าว ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ทีมงานจัดการความรู้ดีเด่นด้านการใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันและกำจัดศัตรูข้าว ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช

รองชนะเลิศ อันดับ 2 ทีมงานจัดการความรู้ดีเด่นด้านการใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันป้องกันและกำจัดศัตรูข้าว ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่

รางวัลชมเชย ทีมงานจัดการความรู้ดีเด่นด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รางวัลบุคคลผู้ดำเนินการจัดการความรู้ดีเด่นด้านการเพิ่มมูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน และท้องถิ่นดีเด่น ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ นางปณณา แสงอาวุธ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังน้อย

รางวัลบุคคลผู้ดำเนินการจัดการความรู้ดีเด่นด้านการใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันและกำจัดศัตรูข้าว ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ นางสาวจิตาภรณ์ ชาติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช

รางวัลบุคคลผู้ดำเนินการจัดการความรู้ดีเด่นด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ นางสาวประภัสสร จันทน์หอม นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2552



(นายวิทยา ผิวพ่อง)

ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา